



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

มติชน

วันที่ ๑๗

เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๗

พด.ตรัง พัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม พลิกชีวิตเกษตรกร สู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

นายรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ปัจจุบันในหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และเสื่อมโทรม เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการจัดการและปรับปรุงบำรุงดิน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการเข้ามาบริหารจัดการเรื่องดินเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากดินในการประกอบอาชีพอย่างสูงสุดและได้ผลผลิตที่ดี ยกตัวอย่างในพื้นที่ของนายจรัส บวชชุม หมอดินอาสาประจำหมู่ 8 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ที่เคยประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม เพราะใช้สารเคมีมายาวนาน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จึงเข้ามาส่งเสริมและให้คำแนะนำในการปรับสภาพและฟื้นฟูดิน ด้วยการนำปัจจัยการผลิต เช่น ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ เพื่อลดความเป็นกรด ช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้น ทำให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมาส่งเสริมให้ปลูกเพื่อทำปุ๋ยพืชสด ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกครั้ง พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรผสมผสานมาปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

“ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินและแนวทางการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและยั่งยืน มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ต่อเนื่อง มีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีในการทำเกษตร” นายรา กล่าว

ด้าน นายจรัส บวชชุม หมอดินอาสาประจำหมู่ 8 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปิดเผยว่า เคยประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากเคยใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชมาต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ซึ่งผลจากการใช้สารเคมีมาเป็นเวลานานนั้น นอกจากจะทำให้ดินเสื่อมสภาพแล้ว ยังส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรรวมถึงรายได้จากการขายผลผลิตตกต่ำตามไปด้วย แต่หลังจากได้รับคำแนะนำการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จแล้ว ก็ได้สมัครเป็นหมอดินอาสาและทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการส่งเสริมและให้คำแนะนำเกษตรกรในชุมชนหันมาผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไปใช้เองในแปลงเกษตรของตน อีกทั้งยังน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การทำเกษตรแบบผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพริกไทยพันธุ์เปลี่ยน ซึ่งเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีรสชาติเผ็ด หอม เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

“กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปรับสภาพฟื้นฟูดินและการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ทำให้ปลูกพืชเจริญเติบโตได้ ผลผลิตดีและมีต้นทุนต่ำ สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งแรงบันดาลใจทั้งหมดเกิดจากได้เห็นแนวทางต้นแบบของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเป็นแบบอย่าง เมื่อเราเดินตามรอยที่พระองค์สร้างไว้จึงเห็นความสำเร็จได้ง่าย” นายจรัส กล่าวทิ้งท้าย